

Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TẶNG GIẤY KHEN

Tên tập thể: Tổ hòa giải thôn Khuổi Luông

I. THÔNG TIN CHUNG

Thôn Khuổi Luông là thôn nằm cách trung tâm xã Vĩnh Yên 5 km, giáp ranh với xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Thôn có 48 hộ với 230 nhân khẩu, có 02 dân tộc: Dao, Nùng, Tày, sinh sống với nhau, đời sống của nhân dân trong thôn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, cùng sự phối hợp của các chi hội trong thôn như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân...thôn luôn tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng khu dân cư.

Tổ hòa giải Thôn Khuổi Luông được kiện toàn tổ hòa giải theo từng năm công nhận hòa giải viên theo Quyết định số: 74/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND xã vĩnh yên; Năm 2018 theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/06/2018, Năm 2020 theo Quyết định số 104 ngày 01/04/2020 của chủ tịch ủy ban nhân dân xã, năm 2022 theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của chủ tịch ủy ban nhân dân xã các thành viên trong tổ chủ yếu là trưởng thôn, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận, và người uy tín thôn bản và các đoàn thể của thôn.

Tổ hòa giải tổ chức thực hiện việc hoà giải những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo thói quen chấp hành pháp luật cho nhân dân.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong 10 năm khi luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành tổ hòa giải ở Thôn Khuổi Luông đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải: 33 vụ việc

trong đó số vụ hòa giải thành là: 31 vụ việc (đạt tỉ lệ 93,9%) số vụ việc hòa giải không thành là: 02 vụ việc (đạt tỉ lệ 6,0%) các tranh chấp chủ yếu trên lĩnh vực mâu thuẫn giữa các bên và các vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Kết quả giải quyết các vụ việc trong 10 năm từ năm 2014 đến tháng 5/2023 cụ thể như sau:

Năm 2014: 06 vụ, hòa giải thành 5 vụ; 01 vụ hòa giải không thành

Năm 2015: 05 vụ, hòa giải thành 05 vụ

Năm 2016: 02 vụ, hòa giải thành 01 vụ, 01 vụ hòa giải không thành

Năm 2017: 03 vụ hòa giải thành 03 vụ

Năm 2018: 07 vụ, hòa giải thành 07 vụ

Năm 2019: 02 vụ hòa giải thành 02 vụ

Năm 2020: 04 vụ hòa giải thành 04 vụ

Năm 2021: 0 vụ hòa giải thành 0 vụ

Năm 2022: 04 vụ hòa giải thành 04 vụ

Tháng 5/2023: 0 vụ hòa giải thành 0 vụ

Các vụ tranh chấp chủ yếu phát sinh từ quan hệ dân sự, thuộc phạm vi hoà giải của tổ hòa giải.

Trong quá trình hòa giải các hòa giải viên không những vận dụng những quy định của pháp luật, kết hợp với việc vận dụng linh hoạt các phương thức hòa giải mà còn vận dụng phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức xã hội để phân tích giáo dục, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong những năm qua các hòa giải viên trong tổ hòa giải thôn đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong đời sống cộng đồng.

Hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở thôn ngày càng được nâng lên trong 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở tổ hòa giải thôn Khuổi Luông đã hòa giải thành 31 vụ việc đạt tỉ lệ hòa giải thành cao đạt 93,9% qua đó đã góp phần quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn tranh chấp nhỏ ở cơ sở; giữ gìn đoàn kết an ninh trật tự, an toàn xã hội ở thôn.

Hoạt động hòa giải đã giúp cho công dân tiết kiệm được chi phí, hạn chế việc khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền, có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp giữ Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở bên cạnh đó sự nỗ lực của các hòa giải viên với tinh thần tự nguyện không vì lợi ích cá nhân tích cực chủ động đã tạo nên thành công chung cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Các thành viên trong tổ hòa giải luôn đoàn kết, tâm huyết nhiệt tình với hoạt động hòa giải ở cơ sở; ngay sau khi được bầu công nhận hòa giải viên các thành viên trong tổ hòa giải đã có ý thức tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, kỹ năng hòa giải để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở ngày một tốt hơn, tỉ lệ hòa giải thành cao hơn. Trong tổ hòa giải đã có những tấm gương có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải góp phần đề cao giá trị nhân văn, ý nghĩa cao đẹp của công tác hòa giải ở cơ sở.

Tổ hòa giải thực hiện tốt lưu giữ sổ ghi chép hoạt động hòa giải ở cơ sở và các văn bản tài liệu được cấp trên cấp phát, định kỳ thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, và báo cáo đột xuất về công tác hòa giải ở cơ sở về ủy ban nhân xã để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công tác hòa giải được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể của xã quan tâm chỉ đạo; được sự đoàn kết, nhiệt tình tham gia của các thành viên trong tổ những năm vừa qua tổ hòa giải luôn đạt được những thành tích cao trong công tác hòa giải các vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành tăng theo từng năm, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng sự hoạt động của tổ hòa giải của thôn. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở thôn Khuổi Luông nói riêng và xã Vĩnh Yên nói chung, nhân dân yên tâm lao động, phát triển sản xuất.

Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể tổ hòa giải Thôn Khuổi Luông, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
XÁC NHẬN ỦY BAN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH



Bai Van Khai

TM. TỔ HÒA GIẢI
TỔ TRƯỞNG

Thu

Đặng Tăng Thu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN: